

THẾ GIỚI VÔ HÌNH

SAGIANG

I.- THẾ GIỚI HỮU HÌNH HIỆN HÀNH

Chúng ta đang sống trong thế giới hiện hành của quả Địa cầu về mặt vật chất hiện hữu. Chúng ta có đủ tiện nghi sống, làm việc, nghỉ ngơi, ăn uống giải trí và hoàn toàn hạnh phúc trong gia đình vợ đẹp con ngoan, làm tròn bổn phận với gia đình, với tông tộc, với xã hội và quốc gia, đôi khi còn nghĩa vụ quốc tế nữa. Chính thế giới hiện hành đã được chúng ta tô điểm, trang trải hòa bình, phát triển đời sống văn minh cho toàn nhân loại. Nhưng trong thế giới hiện hành lại bị chính con người phân chia ra nhiều phe phái:

- 1.- Phe Tân Tiến chỉ lo làm giàu cho bản quốc bằng nhiều phương tiện: Thương mại, Kỹ nghệ nặng, Kỹ nghệ điện tử, Kỹ nghệ thực phẩm và âm phẩm, Lương thực, Nguyên liệu, nhứt là kỹ nghệ sinh học, hóa chất và nguyên tử, gồm ngừng quốc gia tân tiến giàu có và đầy đủ thẩm quyền xoay trở tình hình thế giới.
- 2.- Phe Cự Cường đa số chống đối Phe Tân Tiến cố tranh đấu tranh giành quyền lợi thất thoát, gồm đa số quốc gia nghèo nàn yếu đuối, ngày xưa đã từng là nô lệ cho thực dân đế quốc.
- 3.- Phe Trung lập ngày nay tuy trầm lặng, nằng bễ nào theo bề này, cứ ung dung lo tăng cường kinh tế quốc gia, gồm những quốc gia có tinh thần dân tộc cao, nền văn minh cao cả. Thế giới hiện hành đang lâm vào cảnh tranh giành quyền lực giữa 2 phe Tân Tiến và Cự Cường mà chúng ta nhận thấy Phe Cự Cường đang lấn xả vào chiến địa bằng tất cả phương tiện có được: quân lực, phi cơ, tàu chiến, xe tăng ngay cả vũ khí hạt nhân, điện tử, nguyên tử, sinh học, độc chất, khiến phe Tân Tiến phải gắng sức tranh đấu trấn an cho kỳ được: Nga ở Tây Âu gây lũng đoạn ở Ukrain với Creama và Đông Ukrain, lại thúc đẩy Hồi giáo quá khích ISIS lập ra quốc gia Hồi giáo ở Trung Đông, còn tiếp Iran đòi xóa tên Do Thái trên bản đồ Thế giới, lại còn toan tính tái lập Tổng Quản trị Âu châu. Tàu ở Đông Á lại hung năng lập phòng tuyến Biển Đông, toan tính xấp nhập Việt Nam là bàn đạp chiếm Đông Nam Á, hầu chia đôi Thái bình dương với Mỹ. Phe Trung lập dựa theo Mỹ đương đầu với Nga và Tàu đang liên kết nhau chia đôi Thế giới trong tương lai. Cho nên Tàu đang củng cố thế lực ở Phi châu và Nam Mỹ, nhưng chúng khó thành công vì tham vọng bành trướng bất chánh, chúng đã bị lật tẩy xâm chiếm ngầm ngầm tài nguyên bản địa, do những khai thác quá ư thậm tệ của các hãng xưởng, xí nghiệp toàn là công nhân Tàu có võ trang bí mật, giống như ở Việt Nam, sẵn sàng thủ tiêu những dân bản địa nào biết rõ thâm độc của họ, giết chửng diệt khẩu rất đắc ý của họ. Thành ra ở những nước nào có dân Tàu sinh sống trải qua nhiều đời, nhập quốc tịch, nhưng họ vẫn còn gốc Tàu và sẵn sàng cung ứng cho mẫu quốc họ, bằng chứng là những bí mật công nghệ nặng nhẹ đều bị gián điệp Tàu tung về mẫu quốc chế tác đủ loại mặt hàng thượng vàng hạ cám đều đủ cả, tung ra thị trường đồ giả hiệu, tạo nguy cơ cho hàng thiệt, vì giá rẻ lại là của hồi sử dụng ngắn hạn, nên hiện nay người ta mới biết được mà tẩy chay hàng hóa Tàu, nhưng hơi muộn vì Tàu đã trở nên đệ nhị siêu cường thế giới rồi và lại trở nên chủ nợ của Mỹ tới 15 ngàn tỷ Mỹ kim, khiến Mỹ phải kiêng nể chủ nợ chớ, mới để cho Tàu tự tung tự tác chiếm cứ Biển Đông, xây dựng quân cảng, căn cứ quân sự, Vạn lý trường thành trên hải đảo nhân tạo, phi đạo tới trên 3000 mét để di chuyển phi cơ hạng nặng chuyển vận cơ giới dân dụng và quân sự, lương thực, quân nhu, quân trang cho cả sư đoàn hầu lên mặt chủ nhân ông Biển Đông bất hợp pháp (Tòa án quốc tế La Haille) hăm dọa lãnh hải và lãnh không trên Biển Đông. Tới chừng đó Mỹ mới hốt hoảng lên đưa thêm Đệ Ngũ Hạm đội đến phụ lực tại Biển Đông, đặc biệt giao phó cho chỉ huy trưởng chiến trường Biển Đông cho Đại tá Mỹ gốc Việt kéo đoàn chiến hạm về đóng tại Đà Nẵng với trách nhiệm bảo vệ Biển Đông

bằng mọi giá, ngoài ra còn bổ thêm Tư lệnh phó Đệ Thất Hạm đội Thái bình dương là Đại tá Mỹ gốc Việt nữa để lo bảo toàn cho Việt Nam và Đông Nam Á chống Tàu.

II.- THẾ GIỚI VÔ HÌNH

Song hành với thế giới hữu hình hiện nay là thế giới vô hình, chúng ta không thể thấy được, nhưng vẫn thường xuyên biết được qua: Đồng, Giáng bút, Cơ bút, Thánh nhơn, Tiên tri, Sấm giảng. Quý Ngài chỉ nói bí ẩn thông tri những thảm nạn nhơn gian, với thời gian và không gian, khiến các thầy mò cứ suy đoán mò mẫm hết năm này qua năm kia, hết tháng này sang tháng kia, hết ngày này qua ngày kia, sai trật hay đúng cũng tự xưng là nhà tiên tri vĩ đại thế gian như Trần Dân chẳng hạn, khiến cho thiên hạ hoảng sợ những biến cố mà tự tử chết trước cho khỏe thân, thật là oan uổng. Nhiều người lo phòng thủ mua chỗ trốn tránh nạn hàng triệu bạc trong hầm trú ẩn ở sa mạc, hay những nhà kiếng đặc chế ở đáy Đại dương, làm giàu cho bọn kinh doanh, lại còn một lô các trạm không gian khổng lồ dành cho các đại gia thượng thặng trốn tránh trên không gian. Thật là hoang tưởng, khi chưa có hiện tượng xảy ra theo những đoán mò của thầy rùa tiên tri, căn cứ vào cơ bút, sấm giảng bí ẩn kia mà hại cho thiên hạ hết tận thế năm 2000, hết đại chiến thứ Ba, hết chiến tranh nguyên tử, do lời Sấm giảng "Mười phần hết Bảy còn Ba, hết Hai còn Một mới ra thái bình" rồi nhận định "Mã đề, Dương cước, Anh hùng tận" năm Ngựa khởi chiến: Ukrain, Hồi quốc quá khích IS Trung Đông. Năm Dê Đại chiến thứ Ba bùng nổ ở Á châu do Tàu chủ chiến và Tây Âu do Nga chủ đạo, cuối cùng nguyên tử chiến ở Hoa Nam và Tây Âu do Tàu và Nga phát khởi huỷ diệt nhơn loại (Anh hùng tận). Như vậy mọi biến chuyển thế giới đã được thế giới vô hình quyết định, theo hiệu quả thời cuộc diễn đạt mà sấm giảng hay cơ bút đã ghi nhận. Vậy Thế giới vô hình có ảnh hưởng đối với trần gian riêng nơi địa cầu chúng ta được nhận định. Thế giới vô hình trước tiên qua Sấm giảng của đức Huỳnh giáo chủ, kế tiếp qua Hiến thư Mậu nhiệm và những cơ bút và giáng bút của Cao Đài, qua những cơ bút của Đức Thánh Trần hưng Đạo, cơ bút của những đạo cơ Đức Sư tổ Vĩ Kiên, Đức Vô vi Lương sĩ Hằng, Đức Thầy Ba Tơ, Đức thiếu sĩ Ông Đạo Nhỏ (1968) và các Tiên tri gia Trạng trình Nguyễn bình Khiêm, Ông Nostradamos, bà Vanga. Thế giới vô hình còn nhiều người ẩn danh như Jésus Christ, qui vị Trường Xuân Thạch động, Thiên đình, Phật tổ Thích ca Mâu Ni, Đức Di Lặc Vương Phật mở hội Long Hoa thành lập nền Đạo Trị vô biên giới, vô chánh quyền chỉ có 18 khu Đạo Trị, tái lập thời Thượng Ngươn Thánh Đức, với cuộc sống Địa Đàng trần gian. Thế giới vô hình còn có thêm vong hồn uổng tử, ma, quỷ, tội đồ A tỳ Ngục. Thành phần này rất đông lẫn quần quanh ta trong cõi Dục giới và còn những vong linh thăng vào cõi Sắc giới nhận siêu tân số, chờ đợi kiếp lai sinh. Còn thành phần vong linh vinh thăng về cõi Vô Sắc giới, thân dân, ung dung tự tại hưởng phước lộc do thiện nghiệp từ 80% trở lên một thời gian dài cho đến hết nghiệp quả, phải trở về cõi Sắc giới nhận siêu tân điện số đầu thai trở lại kiếp nhơn sinh. Như vậy Thế giới vô hình chỉ có qui Ngài chánh đấng, chánh giác huệ nhãn mới thấy được, cho nên đôi khi trong giấc ngủ, thân thức cũng có thể gặp được vong linh. Trong các cuộc cầu hồn, đi thiếp, thay hồn đổi xác các bậc pháp sư tài ba đã thực hiện rất chính xác, mà hiện nay chúng ta còn thấy những ngoại cảm gia chính thống thực hiện việc giao dịch với vong linh, như Thầy Ba Vân Châu đốc đã từng thay hồn đổi xác thỏa đáng nhiều người. Còn việc quỷ ám, ma hiện hình tùy căn cơ của người yếu bóng vía. Như Ngoại tổ đã từng đánh lộn với ma, bắt con ma mang về nhà còn vẩy đánh đánh trên lưng, bảo thân mẫu đốt đèn ra xem con ma, khi liệng xuống đất với ánh đèn chỉ là một vè lục bình còn đắm nước. Cả nhà cười rộ lên, Ngoại tổ giận lắm.

III.- HẬU QUẢ THẾ GIỚI VÔ HÌNH

Từ lúc có con người đến nay cả mấy triệu năm trên địa cầu, con người từ vi linh tử phối hợp với nguyên tử qua âm dương nhị nguyên tương hội hiệp, ngũ hành ngũ năng tương phùng thành nhơn toàn thiện. Trong lúc những nhơn sinh vi linh tử khác chưa ứng sử kịp phải ở vị trí thiên thần chờ cho có con người phối hợp thành con người toàn thiện với 3 thành phần: Thể xác, linh hồn và tinh thần. Nhưng phần tinh thần lại có 2 tư thể ẩn và hiện. Khi ẩn là thiên thần hộ mạng. Khi hiện là tinh thần con người. Cho nên tinh thần dững cảm, tinh thần nhân đạo, tinh thần thượng võ... tạo dững khí của con người có tinh thần bất khuất: Ngũ vị tướng lãnh tuấn tiết chẳng hạn, coi cái chết nhẹ nhàng. Còn những lúc chúng ta thoát nạn trong đường tơ kẽ tóc, đấy là do thiên thần hộ mạng độ trì như: Tướng Hoàng Sơn bị cộng sản vây hãm ở biên thủy Đông Dương, mở đường máu chạy thoát thân, bị đạn Ak 47 bắn như mưa, nhưng độc đáo những tia lửa đạn đạo xẹt tới còn cách 200 mét tự vệt tẻ ra tránh đường rút đi của Tướng Hoàng Sơn với toàn thể nghĩa binh chạy theo phía sau không ai bị thương cả. Đã 14 trận chiến chống cộng sản suốt 10 năm dài khổ nhọc, lại còn tạo thêm 2 thành tích: 1.- Giúp Thái Lan tấn công Tam giác Sắt cộng sản sản xuất bạch phiến thành công với chiến lợi phẩm. 2.- Giúp đảng Khăn Trắng Campuchia ở Thái Lan tấn công chiếm lãnh tỉnh lỵ Bất Tâm Băng trọn ngày trình diện thành phần chánh trị với quốc tế và rút về an toàn. Tướng Hoàng Sơn đã được Thế giới vô hình ban cho cơ bút, giáng bút và tiên tri vận mạng quốc gia, nên mặc dầu già cúp binh thiếc 87 tuổi, 2 chân bị miễn lựu đạn hồi ở Bình Định, tác hại đi đứng khó khăn, đau nhức, thể mà còn bị đầu độc ở Los Angeles kịp thời cứu chữa, bị đụng xe 2 độ bẻ nát đầu xe thể mà vẫn thoát chết, bị ngất xỉu thoát chết nhờ dẫu con và cháu hay kịp cứu thoát kêu 911. Hiện nay ông giữ thái độ "Vô vi nhi vô bất vi" giống như Khương tử Nha câu cá chờ thời. Hậu quả Thế giới vô hình rất nghiêm trọng, quý Ngài chỉ giúp người chính nhân, trung thần, hiếu tử, chơn tu và thiện tri thức thành đạt nguyện vọng. Còn ác nhân nguyện đều bị bỏ ra ngoài, tự ý muốn làm gì thì làm, Thế giới vô hình không tiếp trợ mặc dầu đã biết trước các việc làm tàn bạo như Hồi giáo ISIS giết người tàn bạo, thể mà không cứu thoát được nạn nhân, cứ để họ thi hành theo ý nghĩ chặt đầu, nhốt trong củi sắt nhận xuống nước cho chết thảm thiết. Chúa Phật đành đau lòng nhìn tín đồ mình chịu thảm nạn vì cho là nhân quả phải thọ hình, có vay phải có trả. Còn phần ma quỷ ám hại con người cũng do nhân quả, vì đã đầu độc giết chúng, trở thành ma quỷ đòi hỏi quả báo. Chớ ma quỷ do tội ác lúc sanh tiền họ đã nhận biết tội lỗi, đương nhiên phải lo sám hối, mong cho mau hết ác nghiệp để được đầu thai, thoát nạn tội đồ, họ còn cố sức trợ lực theo khả năng để tạo chút ít thiện quả mong muốn. Do đó mới có những hiện tượng chiêm bao được hướng dẫn thoát nạn. Như thể chúng ta thấy Thế giới vô hình cũng ghi đậm nét hậu quả của họ đem lại cho người sống nhiều hiện tượng thiện quả và ác quả. Chúng ta thường nghĩ cô hồn giục khi gặp những hiện tượng giết người ngẫu nhiên như cầm dao muốn giết người, nếu được cô hồn đem lắng dịu lại sự thù hận thời tự buông dao xuống, hay cầm súng giỡn chơi bóp cò giết bạn, cũng do cô hồn giục. Người ta thường cho là do bệnh tâm thần mới tạo ác quả giết người, nên cầu giấy chứng bác sĩ để vô tội, chớ nói cô hồn giục, không ai tin. Những hậu quả của Thế giới vô hình chia ra nhiều thành phần: 1.- Báo thiện, giúp người thoát nạn. 2.- Tiên tri những thiên tai cứu rỗi nhiều người. 3.- Tầm thính cứu khổ cứu nạn theo khẩn nguyện nhơn sinh. 4.- Ma quỷ xúi giục hành ác khi tâm linh bản loạn. 5.- Ma quỷ ám hại người thông khổ tâm tư sợ hãi, khủng hoảng cho hết nghiệp quả. Nhiều người cúng tế cầu khẩn là lo hồi lộ cho Thần, Thánh, Tiên, Phật sai lầm.

Sacramento, ngày 2 tháng 7 năm 2015